



ĐOÀN ĐẠI BIỂU TỈNH ỦY, HĐND, UBND, ỦY BAN MTTQ TỈNH

Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 và Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn



Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh dâng hương tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ.

Tiếp tục các hoạt động tri ân hướng tới kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023), sáng ngày 15/7, đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 và Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn (tỉnh Quảng Trị).

Dự lễ dâng hương có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở,

ban, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố; đại diện doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 là nơi yên nghỉ của hơn 10.000 anh hùng liệt sĩ, trong đó có gần 300 liệt sĩ là người con Thái Bình. Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn là nơi yên nghỉ của hơn 10.200 liệt sĩ trong cả nước, trong đó có gần 700 liệt sĩ quê

hương Thái Bình. Đây là 2 trong số hàng chục nghĩa trang liệt sĩ ở tỉnh Quảng Trị, chứng tích gắn với lịch sử hào hùng của Binh đoàn 559 cùng lực lượng thanh niên xung phong đã anh dũng chiến đấu suốt 16 năm trên tuyến lửa con đường Trường Sơn huyền thoại.

(Xem tiếp trang 4)
DUY TÙNG

Kiến Xương

Phát triển trên 300 đảng viên mới

Những năm qua công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên luôn được Huyện ủy Kiến Xương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành nghị quyết về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển đảng viên và nâng cao chất lượng đảng viên mới đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Kết quả từ năm 2020 đến nay, Kiến Xương đã phát triển được trên 300 đảng viên mới.

Hầu hết đảng viên mới kết nạp đã phát huy được tính tiên phong, gương

mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng ở các địa phương, cơ quan, đơn vị. Kiến Xương phấn đấu bình quân mỗi năm kết nạp 170 đảng viên mới trở lên; 95% trở lên quần chúng ưu tú được học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và được kết nạp Đảng; đến năm 2024, 100% thôn có chi bộ đảng, đến năm 2025 có thêm ít nhất 3 doanh nghiệp trên địa bàn huyện có chi bộ đảng.

THU THỦY

Quỳnh Phụ

Tổng giá trị hoạt động nhân đạo 6 tháng đầu năm đạt trên 10,9 tỷ đồng

Từ đầu năm đến nay, công tác hội và phong trào chữ thập đỏ huyện Quỳnh Phụ hoạt động tích cực, đổi mới về phương pháp, hình thức, nội dung; phong trào tương thân, tương ái được phát huy mạnh mẽ, đạt kết quả tốt.

6 tháng đầu năm, từ nguồn kinh phí vận động hội chữ thập đỏ các cấp trong huyện đã trợ giúp 28.891 lượt người thuộc các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và nạn nhân chất độc da cam với tổng số tiền trên 10,9 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ năm 2022 trên 3,7 tỷ đồng, trong đó phong trào "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân

gắn với một địa chỉ nhân đạo" đã trợ giúp 3.575 lượt người với tổng trị giá 352 triệu đồng; cứu trợ đột xuất cho 10 gia đình với gần 280 triệu đồng; xóa nhà dột nát cho 8 hộ gia đình...

6 tháng cuối năm, Hội Chữ thập đỏ huyện Quỳnh Phụ tiếp tục tập trung vào kiện toàn tổ chức hội; cứu trợ kịp thời những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, không may gặp họa nạn, rủi ro, thiên tai, dịch bệnh; kêu gọi vận động nguồn xã hội hóa để xóa nhà ở dột nát cho hộ nghèo.

NGUYỄN CƯỜNG

Chủ động ứng phó với bão số 1

Theo thông tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 13 giờ ngày 16/7, vị trí tâm bão số 1 (có tên quốc tế là TALIM) ở vào khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc; 115,3 độ Kinh Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 560km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89 - 102km/giờ), giật cấp 13. Trong 24 giờ tới bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15km và có khả năng mạnh thêm.

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, trên địa bàn tỉnh có 1.008 phương tiện với 2.894 lao động đang làm ăn trên biển. Trong đó, có 14 phương tiện với 104 lao động đang hoạt động ngoài tỉnh; 52 phương tiện với 235 lao động hoạt động ven biển Thái Bình; 915 phương tiện với 2.444 lao động đã vào neo đậu tại các bến trong tỉnh; 27 phương tiện với 111 lao động đã vào neo đậu tại các bến ngoài tỉnh. Tất cả số phương tiện trên đều liên lạc được với gia đình, không có phương tiện hoạt động ở vùng nguy hiểm. Cùng với đó, toàn tỉnh hiện có 1.159 chòi ngao với 1.193 lao động canh coi trên các bãi ngao; 1.150 đầm với 1.600 lao động nuôi trồng thủy hải sản ven sông, ven biển tập trung ở các huyện Thái Thụy, Tiền Hải, Hưng Hà. Toàn tỉnh có 692 lồng, bè trên sông, trong đó huyện Hưng Hà 287 lồng, huyện Quỳnh Phụ có 220 lồng...

(Xem tiếp trang 4)
NGUYỄN THỜI

Đào tạo phân tích tài chính doanh nghiệp cho các doanh nhân trẻ, thanh niên khởi nghiệp

Trong 2 ngày 15 - 16/7, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thái Bình phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và Trường Đại học Kinh tế quốc dân tổ chức khóa đào tạo với chuyên đề "Phân tích tài chính doanh nghiệp" cho các doanh nhân trẻ, thanh niên khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh. Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thái Bình là đơn vị đầu tiên được Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lựa chọn làm điểm để tổ chức và triển khai chương trình đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu chính sách, cung ứng nguồn nhân lực, tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp giai đoạn 2023 - 2025.

50 học viên tham gia khóa đào tạo được chuyên gia tài chính của Trường Đại học Kinh tế quốc dân truyền đạt, trao đổi một số kiến thức, kinh nghiệm về công tác phân tích tài chính doanh nghiệp: phân tích cấu trúc tài chính và cân bằng tài chính; phân tích hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp; phân tích rủi ro của doanh nghiệp; phân tích giá trị của doanh nghiệp. Đây là những kiến thức quan trọng, hữu ích để doanh nghiệp thực hiện việc kiểm tra, đối chiếu, so sánh các số liệu, tài liệu về tình hình tài chính hiện tại cũng như trong quá khứ nhằm đánh giá tiềm năng, hiệu quả kinh doanh, quyết định đầu tư cũng như kiểm soát những rủi ro có thể xảy ra trong tương lai.

Với phương pháp giảng dạy lý thuyết kết hợp với trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, trò chơi kinh doanh kết hợp với bài tập tình huống, khóa đào tạo giúp các học viên hiểu, nắm vững các nội dung kiến thức và vận dụng vào hoạt động thực tiễn của doanh nghiệp.

KHẮC DUẤN

BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG TỈNH

Sẵn sàng các phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Xem trang 2)



Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh sẵn sàng phương tiện ứng phó với các tình huống khẩn cấp khi có mưa bão.